

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*

Số 166-CV/HNDT

V/v Thông báo mua sách “Khao khát từ
những cánh đồng”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 08 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện,
thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

Nhằm giới thiệu và nhân rộng các gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi điển hình đã từng được tôn vinh qua chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” từ năm 2013 đến năm 2017, Báo Nông thôn ngày nay đã tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách “Khao khát từ những cánh đồng” với giá 75.000 đồng/cuốn.

Căn cứ Thư mời mua sách của Báo Nông thôn ngày nay ngày 20/4/2017 (đính kèm), Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thông báo đến Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa để thông tin đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu mua sách, đề nghị đăng ký, báo rõ số lượng cuốn, đính kèm số tiền và gửi danh sách về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) **trước ngày 15/6/2017** để tổng hợp thành hợp đồng mua sách gửi Báo Nông thôn ngày nay.

Sau thời gian trên, nếu các đơn vị không gửi bản danh sách đăng ký về Hội Nông dân tỉnh, xem như không có nhu cầu mua sách./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Thường trực HND tỉnh;
- Lưu VT, Ban TG.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Lê Hữu Thiện

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI MUA SÁCH

Kính gửi: CÁC CẤP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Lời đầu tiên, Ban biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng.

Báo Nông Thôn Ngày Nay là tờ báo hàng đầu về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phát hành rộng rãi trong cả nước với số lượng hơn 60.000 bản mỗi ngày. Dân Việt – Báo điện tử của Nông Thôn Ngày Nay – hiện là một trong những báo điện tử có tốc độ phát triển hành đầu, với hơn một triệu lượt truy cập mỗi ngày, thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo bạn đọc không chỉ trong khối nông nghiệp, nông thôn, cơ khí, năng lượng, sản xuất mà còn rộng mở ở nhiều lĩnh vực khác.

Tiếp nối thành công của chương trình TỰ HÀO NÔNG DÂN VIỆT NAM năm 2013, 2014, 2015, 2016 nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2017), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Bộ Công thương chỉ đạo tổ chức chương trình **TỰ HÀO NÔNG DÂN VIỆT NAM 2017** và trao tặng Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017” cho 63 nông dân xuất sắc trên toàn quốc. Chương trình được tổ chức với quy mô toàn quốc, truyền hình trực tiếp trên VTV, với sự tham dự của Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành trung ương.

Trong khuôn khổ của chương trình, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách “Khao khát từ những cánh đồng” - cuốn sách sẽ là một ấn phẩm xuất bản mang giá trị tinh thần to lớn, động viên, cổ vũ những người nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngoài ra, ấn phẩm cũng sẽ là nơi truyền tải các thông điệp, chính sách của các ngành chức năng, của doanh nghiệp đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, cổ vũ cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam.

Với những ai quan tâm đến nông nghiệp- nông dân- nông thôn Việt Nam hẳn đã biết, trong suốt những năm vừa qua, chương trình “**Tự hào nông dân Việt Nam**” là chương trình đầu tiên tôn vinh người nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên toàn quốc, mang lại sự động viên tinh thần và cổ vũ xứng đáng cho lực lượng lao động chiếm số lượng lớn nhất của đất nước.

Cuốn sách này vì vậy mong muốn khắc họa được bức chân dung đầy đủ và sống động những đại biểu ưu tú nhất của nông dân Việt Nam trong suốt những năm, từ khi chương trình “**Tự hào nông dân Việt Nam**” đầu tiên được Báo Nông Thôn Ngày Nay tổ chức vào năm 2013. Trong suốt những năm ấy, hơn

250 nông dân đã được tôn vinh, đã đứng trên bục cao nhất và nhận được phần thưởng cao quý từ các lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, đã trở thành các nhân vật gây chú ý của truyền thông và là tấm gương để những người nông dân khác soi vào để phấn đấu, học tập.

Nội dung cuốn sách được chia thành 4 phần với phần 1: **"Vót bạc từ đồng hoang, ruộng mặn"** - tổng hợp các bài về các gương nông dân bắt đầu việc khởi nghiệp từ những khó khăn, gian khổ, như làm trang trại từ đầm hoa, phá núi, đào đường làm chăn nuôi... Phần 2: **"Bắt núi thẳm nở hoa"** - tổng hợp các bài về việc nông dân chinh phục, thuần hóa các loại cây, con có nguồn gốc tự nhiên để thành sản phẩm của mình, có thể nhân rộng, phát triển thành các sản phẩm hàng hóa... Phần 3: **"Bay bổng cùng nhà "khoa học chân đất"** - tổng hợp các bài viết về những sáng chế, sáng tạo của người nông dân làm thay đổi cuộc sống, sản xuất: Máy nông cụ có 32 công năng, máy tuốt lúa siêu nhanh... Phần 4: **"Bước ra cánh cửa thế giới"** - chọn lựa các bài về nông dân sản xuất giỏi có sản phẩm xuất khẩu ra thế giới; các mô hình liên kết để làm ăn lớn; các trang trại nông nghiệp công nghệ cao...

Chúng tôi hy vọng thông qua cuốn sách này, bạn đọc là sẽ có một hình dung đầy đủ nhất về phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của nông dân trên toàn quốc. Đặc biệt hơn, rất có thể người đọc sẽ tìm ra từ đó những gợi mở, hướng đi để giúp cho chính mình và gia đình, làng xóm biết cách thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Sách được in toàn bộ trên giấy tốt, kích thước 13x20cm; in bìa mềm, các bài viết tâm huyết được thiết kế công phu dày khoảng 300 trang, trình bày hiện đại. Dự kiến xuất bản vào tháng 5.2017 với giá 75.000/cuốn.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời các cấp hội nông dân mua và ủng hộ cho cuốn sách **"Khao khát từ những cánh đồng"**.

Trân trọng cảm ơn.

TM BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

Tổng Biên tập Báo NTNN



Lưu Quang Định

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Phát hành Quảng cáo Báo Nông thôn Ngày nay

- Báo Điện tử Dân Việt

Email: quangcaodanviet@gmail.com

Hotline: 0988727288 - Vũ Quỳnh Hương

Nông thôn
ngày nay

DÂN VIỆT

Thế Giới Tiếp Thị

TRANG TRẠI
VIỆT

LÀNG CƯỜI